

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL

Thực hiện Công văn số 16712/UBND-KSTTHCNC ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 4412/BTP-PBGDPL ngày 25/11/2020 của Bộ Tư pháp; Công văn số 1792/STP-PBGDPL ngày 02/12/2020 của Sở Tư pháp về việc đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả như sau:

1. Thực trạng hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật.

1.1 Thành phần Hội đồng và việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (viết tắt PHPBGDPL)

Từ năm 2013 đến nay, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Triệu Sơn luôn được củng cố, kiện toàn đảm bảo phù hợp với thành phần, số lượng quy định, cụ thể:

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện, trong đó Chủ tịch Hội đồng là Phó Chủ tịch UBND huyện; 03 Phó Chủ tịch Hội đồng là: Trưởng phòng tư pháp; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ. Các Ủy viên Hội đồng Phối hợp là các đồng chí là thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện, Phòng Tư pháp là cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp.

Ngày 02 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 584/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. Thành viên của Hội đồng PHPBGDPL huyện được thành lập theo đúng thành phần quy định tại Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg ngày 20/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sau Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, UBND huyện Triệu Sơn tiếp tục ban hành Quyết định số 7381/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 về việc kiện

toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Triệu Sơn để đảm bảo thành phần phù hợp theo quy định.

Do thường xuyên được củng cố, kiện toàn kịp thời nên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Triệu Sơn đã phát huy được vai trò chủ động tích cực và hoạt động có hiệu quả trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

1.2 Việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng.

Hội đồng PHPBGDPL huyện hàng năm đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch để triển khai công tác PBGDPL; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tập trung triển khai các văn bản pháp luật mới, quan trọng có liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp.

Công tác phối hợp triển khai các hoạt động PBGDPL từ năm 2013 đến nay ngày càng chặt chẽ hơn, trách nhiệm được nâng lên thông qua việc ký kết triển khai các chương trình phối hợp. Vai trò của cơ quan thường trực Hội đồng, các thành viên Hội đồng, thành viên Ban Thư ký Hội đồng hoạt động ngày càng rõ nét, một số thành viên Hội đồng tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò là nòng cốt, tiên phong dẫn đầu trong việc triển khai công tác PBGDPL như: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phòng Tư pháp, Ủy ban MTTQVN huyện...

Hội đồng PHPBGDPL cấp huyện đã thực hiện tốt chức năng tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL mang lại nhiều kết quả tích cực với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, mô hình sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL tại địa phương. Hội đồng PHPBGDPL các cấp đã tập trung chỉ đạo phổ biến những văn bản pháp luật mới ban hành và các chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Trong 7 năm qua, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện đã tổ chức gần 200 cuộc tuyên truyền PBPL thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn thu hút trên 50 nghìn lượt người tham dự; biên soạn, phát hành và cấp phát được trên 5 nghìn tờ gấp, tờ rơi pháp luật; cấp phát miễn phí gần 2 nghìn sách pháp luật cho tổ hòa giải và tủ sách pháp luật trên địa bàn; tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều hình thức đa dạng.

1.3 Cơ chế hoạt động

Hội đồng PHPBGDPL làm việc tập thể, quyết định các vấn đề theo đa số; thành viên của Hội đồng là người được cơ quan, ban, ngành, tổ chức, hội, đoàn thể nơi người đó đang công tác cử làm đại diện, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Hoạt động của Hội đồng được triển khai theo phương thức vừa bao quát, toàn diện và cụ

thể về các hoạt động phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, vừa phân công phụ trách từng mảng công việc theo đối tượng, lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong mối quan hệ với UBND huyện, Hội đồng chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đột xuất do UBND huyện giao, có trách nhiệm báo cáo thường xuyên về tình hình hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho HĐND-UBND huyện.

Về chế độ họp: Phiên họp toàn thể các thành viên của Hội đồng được tiến hành mỗi năm hai lần hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng để giải quyết các vấn đề chủ yếu như: Đề ra kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm trên địa bàn huyện; đề xuất, kiến nghị với Chủ tịch UBND huyện các biện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thông qua kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Hội đồng; thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết năm về tình hình triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện; đề xuất những biện pháp xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng báo cáo viên pháp luật huyện; quyết định những vấn đề khác theo đề nghị của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng hoặc các thành viên Hội đồng. Các phiên họp đột xuất, phiên họp sơ kết, tổng kết được tiến hành theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.

Về chế độ thông tin, báo cáo: Phòng Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo cho Hội đồng về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện định kỳ 6 tháng, năm; cơ quan thường trực của Hội đồng thường xuyên giữ mối liên hệ với các thành viên để trao đổi thông tin, trao đổi công việc có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Về chế độ kiểm tra: Hàng năm, căn cứ vào Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện và Kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phê duyệt, Hội đồng tổ chức kiểm tra để nắm tình hình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các đơn vị; phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ, điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế

2.1. Thuận lợi:

- Sự tin tưởng tuyệt đối của Cấp uỷ, chính quyền đối với Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trong việc chủ động tham mưu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền PBGDPL.

- Sự hợp tác và phối hợp hiệu quả của một số cơ quan thành viên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn.

- Hàng năm cơ quan Thường trực được bố trí một nguồn kinh phí nhất định phục vụ cho nghiệp vụ công tác PBGDPL.

2.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân

- Các văn bản pháp luật được ban hành ngày càng nhiều nhưng tính ổn định không cao (thường xuyên sửa đổi), nội dung còn phức tạp đôi lúc còn chồng chéo trong khi đó các văn bản hướng dẫn chậm được ban hành nên công tác PBGDPL và áp dụng pháp luật còn có khoảng cách đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác PBGDPL.

- Các Ủy viên của Hội đồng Phối hợp PBGDPL, báo cáo viên pháp luật chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.

- Việc đầu tư kinh phí theo quy định của nhà nước cho công tác PBGDPL chưa được quan tâm đúng mức. Kinh phí hàng năm bố trí cho việc thực hiện các Đề án theo Kế hoạch của cấp trên và hoạt động của Hội đồng còn hạn chế nên gặp khó khăn trong quá trình triển khai và phối hợp thực hiện.

3. Đề xuất, kiến nghị:

Đề nghị Sở Tư pháp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung kinh phí cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, để đảm bảo công tác tuyên truyền ngày càng hiệu quả hơn./.

Trên đây là báo cáo đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Triệu Sơn, UBND huyện báo cáo Sở Tư pháp tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT;
- Lưu VT, TP.

**TM. HỘI ĐỒNG
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Huy Dũng**